

**DANH MỤC BÀI VIẾT**  
**HỘI THẢO "NAM BỘ TỪ 1698 ĐẾN NAY QUA NGHIÊN CỨU CỦA**  
**NGƯỜI NƯỚC NGOÀI"**  
**(25/08/2017)**

STT	Tác giả	Tên bài đăng ký yếu	Ghi chú
1	TS. Nguyễn Văn Thuý	Báo cáo đề dẫn hội thảo "Nam Bộ từ năm 1698 đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài"	Tổng quan tình hình nghiên cứu của người nước ngoài về Nam Bộ
2	TS. Huỳnh Ngọc Đáng	Những tài liệu quan trọng viết về Nam Bộ của các tác giả người Pháp	Tổng quan tình hình nghiên cứu của người nước ngoài về Nam Bộ
3	TS. Trần Hạnh Minh Phương ThS. Phạm Văn Thịnh	Lịch sử Nam Bộ qua một số công trình nghiên cứu nước ngoài (1698-1975)	Tổng quan tình hình nghiên cứu của người nước ngoài về Nam Bộ
4	Nguyễn Thanh Lợi	Sách địa chí ở Nam kỳ đầu thế kỷ XX	Tổng quan tình hình nghiên cứu của người nước ngoài về Nam Bộ
5	PGS.TS. Nguyễn Duy Bình ThS. Trịnh Thị Hường ThS. Nguyễn Văn Biểu	Làng xã ở Nam kỳ qua nghiên cứu của người nước ngoài	Tổng quan tình hình nghiên cứu của người nước ngoài về Nam Bộ
6	ThS.NCS. Đào Vĩnh Hợp ThS.NCS. Võ Thị Ánh Tuyết	Điểm qua những nghiên cứu của người nước ngoài về người Hoa ở Nam Bộ từ sau năm 1698 đến nay.	Tổng quan tình hình nghiên cứu của người nước ngoài về Nam Bộ
7	ThS. Bùi Đức Anh ThS. Lu Nguyễn Nguyệt Quế	Vài nét về kinh tế - văn hóa Nam Bộ trong giai đoạn đầu khẩn hoang qua nghiên cứu của một số học giả Trung Quốc	Tổng quan tình hình nghiên cứu của người nước ngoài về Nam Bộ
8	PGS.TS. Trần Thuận	Đô thị Sài Gòn nửa đầu thế kỷ XIX qua ghi chép của người nước ngoài	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
9	PGS.TS. Nguyễn Đức Hoà	Một số nghiên cứu của các học giả nước ngoài về sự phát triển kinh tế thương mại đô thị cảng Sài Gòn từ 1698 đến 1863	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
10	TS. Lương Thy Cán NCS. Huỳnh Tâm Sáng CN. Hoàng Văn Tuấn	Những hoạt động ngoại thương tiêu biểu của thương cảng Hà Tiên (thế kỷ XVII-XVIII) tiếp cận từ tài liệu nước ngoài	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
11	Nguyễn Đình Cơ	Công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ thời chúa Nguyễn (thế kỷ XVI-XVII) qua miêu tả của Charles B. Maybon	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
12	Lê Thành Thuận Đặng Hoàng Sang	Hoạt động quân lý và khai thác biển đảo Nam Bộ trong thế kỷ XVIII qua góc nhìn của người nước ngoài	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
13	NCS. Huỳnh Tâm Sáng	Chính quyền Đàng Trong và Mạc Cửu trong thế kỷ XVII-XVIII góc nhìn đối sánh với người nước ngoài	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
14	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Dấu ấn triều đại vua Gia Long ở Nam Bộ qua đánh giá của một số nhà nghiên cứu nước ngoài	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
15	ThS. Phan Văn Lý	Chính sách văn hóa của vua Minh Mạng đối với vùng Nam Bộ qua cách nhìn của học giả Hàn Quốc Choi Byung Wook	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
16	ThS. Trần Ngọc Duyệt Lê Đăng Hoa	Tư hữu ruộng đất ở Nam Bộ dưới thời vua Minh Mạng qua nghiên cứu của tác giả Choi Byung Wook trong cuốn "Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng"	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
17	TS. Trần Hữu Hợp ThS. Vương Quốc Khanh	Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Nam Bộ thời Nguyễn dưới góc nhìn của Yoshiharu Tsuboi	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
18	ThS. Trần Thị Bích Thuý	Người Hoa ở Nam Bộ Việt Nam dưới góc nhìn của Tsai Naw Luey và LiTana	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
19	ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh	Cánh và người người nước ngoài (từ thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX)	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài

20	TS. Nguyễn Văn Giác ThS. Nguyễn Văn Tiến	Tàu Franklin đến Sài Gòn năm 175 1819-1820: cuộc giao lưu văn hóa 180 đầu tiên Việt - Mỹ	Nam Bộ từ 1968 đến giữa thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
21	TS. Nguyễn Văn Thuý	Nam bộ trong hồi ký "Xứ Đông Dương" của Paul Doumer (1897. 1902)	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
22	TS. Nguyễn Văn Thắng Lê Đăng Hoa	Một số nhìn nhận về việc sở hữu đất đai ở Nam kỳ vào cuối thế kỷ XIX qua nghiên cứu của Labusiere tại Sóc Trăng	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
23	ThS. Nguyễn Đăng Khôi	Góc nhìn của người Pháp về phát triển cây cao su ở Bình Dương	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
24	THS. Lê Quang Cần	Nghiên cứu chợ ở miền Đông Nam bộ qua tư liệu người Pháp	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
25	TS. Nguyễn Văn Giác CN. Nguyễn Mạnh Hùng	Những người Âu đã thấy Thủ Dầu Một xưa	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
26	ThS. Trần Ngọc Duyệt	Sài Gòn qua ghi chép của Claude Bourrin trong cuốn Đông Dương ngày ấy 1898 - 1908	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
27	NCS. Dương Tô Quốc Thái	"Về sự thành lập chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Sài Gòn" qua nghiên cứu của tác giả Marc Meuleau (Pháp)	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
28	NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Góc nhìn của học giả nước ngoài về kinh tế Nam kỳ dưới thời cai trị của chính quyền quân sự Pháp (1862-1879)	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
29	ThS. Nguyễn Văn Biểu PGS.TS. Nguyễn Duy Bình	Nam Kỳ chống Pháp xâm lược từ năm 1859-1874 qua nghiên cứu của người nước ngoài	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
30	TS. Ngô Chon Tuệ	Các tổ chức và đoàn thể tiền bộ ở Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam những năm 1945-1949	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
31	ThS. Thái Văn Thơ	Biến chuyển chính trị ở Nam Bộ trong những năm 1945-1963, qua cách tiếp cận của sử gia Edward Miler trong "Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm Mỹ và số phận Việt Nam"	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
32	ThS. Phạm Thúc Sơn	Mục tiêu chính sách dinh điền của chính quyền Ngô Đình Diệm ở Nam bộ qua đối sánh giữa tài liệu lưu trữ với tài liệu của Edward Miler trong "Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Việt Nam" (1955-1963)	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
33	TS. Nguyễn Ngọc Phúc ThS. Ngô Minh Sang	Dự án Cái Sắn ở miền Tây Nam Bộ của chính quyền Ngô Đình Diệm qua nghiên cứu của Edward Miler	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
34	ThS. Đinh Thị Hoà	Các nhóm tộc người thiểu số tại miền Nam Việt Nam qua nghiên cứu người nước ngoài năm 1966	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
35	TS. Lê Quang Hậu	Tìm hiểu cuốn sách "Việt Cộng" thuộc bản quyền của viện công nghệ Massachusetts - Thư viện Quốc hội Mỹ; số thẻ thư mục 66 - 28896	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
36	Đặng Thanh Hương	Vài nét về tình hình ruộng đất và canh tác nông nghiệp Nam Bộ từ thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài
37	TS. Nguyễn Hoàng Huệ ThS. Nhâm Văn Sơn	Khái quát tình hình nghiên cứu vấn đề "hợp tác giữa các địa phương khu vực Nam Bộ của Việt Nam thuộc hành lang kinh tế phía nam (1998-nay) của học giả nước ngoài	Nam Bộ từ giữa thế kỷ XIX đến nay qua nghiên cứu của người nước ngoài